

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức, nghiệp vụ cho người làm báo

01:01 18/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/6/2024, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Trà Vũ

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 -2025) đến nay. Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số tổ chức Hội chưa thể hiện rõ vai trò, vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, chưa có nhiều hoạt động đặc thù; một số hội viên nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp; báo chí vẫn còn mắc những sai phạm về quy định thông tin; hoạt động của một số cấp Hội còn mờ nhạt. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo Hội chưa được quan tâm đúng mức, nên luôn trong tình trạng thiếu lãnh đạo chuyên trách và tâm huyết với công tác Hội.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trà Vũ

Thời gian tới, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội triển khai Điều lệ Hội khóa XI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày

12/4/2023 nhằm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hiệu quả theo quy định của pháp luật về báo chí, Điều lệ Hội và các quy định pháp luật có liên quan. Chỉ đạo các cấp Hội Nhà báo và người làm báo cả nước thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch số 31-KH/ĐĐHNBNV ngày 30/9/2022 của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam về công tác đối ngoại của Hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và công tác hội cho hội viên; phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan chủ quản các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương trong hoạt động báo chí theo quy định pháp luật; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến pháp luật về báo chí... cũng như triển khai một số hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, cho chủ trương để cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ kinh phí theo hình thức giao nhiệm vụ để Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.



Quang cảnh buổi làm việc_Ảnh: Trà Vũ

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam có vị trí quan trọng trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở nước ta; là nơi tập hợp đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; tập trung lãnh đạo chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, chú trọng, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lớn mạnh, bền vững của báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam cần là địa chỉ tin cậy, là điểm tựa về chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực, tìm tòi đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, bám sát thực tiễn đất nước, hơi thở của cuộc sống, từ đó thực hiện chức năng định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận trong xã hội, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy đối với người dân.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tang-cuong-boi-duong-chuyen-mon-dao-duc-nghiep-vu-cho-nguoi-lam-bao>